



ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
และกำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข และได้ดำเนินการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข และกำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - นามสกุล

๑

นางกวิณาญจน์ กาฬบุตร

๒

นางสาวเขมิสา มณฑารักษ์


(ข) กำหนดวัน เวลาในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. (รายงานตัวเวลา ๑๓.๓๐ น.) โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

๑. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องดาวน์โหลด Application Line และโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ให้มีความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์

๒. ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบสัญญาณ Internet ให้มีความพร้อมสามารถใช้งานได้ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ต้องมีแสงสว่างเพียงพอให้เห็นหน้าผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ได้อย่างชัดเจน

๓. ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าสู่ระบบ Application Line เพื่อเตรียมความพร้อม และเข้าสู่ระบบโปรแกรม Zoom Cloud Meeting เพื่อรายงานตัวและเข้ารับการสัมภาษณ์ผ่านทาง Video Conference ตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอน	รายละเอียด
ขั้นตอนที่ ๑ การรายงานตัวและเตรียมความพร้อม ผ่าน Application Line	<ul style="list-style-type: none">- ให้ผู้เข้าสอบเปิด Application Line สแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มสำหรับรายงานตัวและเตรียมความพร้อม ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. <div data-bbox="995 528 1110 645" style="text-align: center;"></div> <ul style="list-style-type: none">- เจ้าหน้าที่จะแจ้งขั้นตอนและส่งลิงค์ URL โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ให้ผู้เข้าสอบผ่านทางกลุ่ม Application Line เพื่อใช้สำหรับเข้ารับการสอบสัมภาษณ์- ให้ผู้เข้าสอบกดคัดลอกลิงค์ URL โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ที่เจ้าหน้าที่ส่งให้
ขั้นตอนที่ ๒ การยืนยันตัวตนและรอสอบสัมภาษณ์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting	<ul style="list-style-type: none">- ให้ผู้เข้าสอบเข้าระบบโปรแกรม Zoom Cloud Meeting- กดเลือกเมนู JOIN MEETING- นำลิงค์ URL ที่คัดลอกไว้แล้วในขั้นตอนที่ ๑ ใส่ในช่อง Meeting number or URL- ในช่อง Your name ระบุเลขประจำตัวสอบ ตามด้วยชื่อ และนามสกุลภาษาไทย (ตามประกาศฯ) โดยไม่ต้องระบุ คำนำหน้าชื่อ ตัวอย่างเช่น ๑ รุ่งนภา ตากุล- ในช่อง Email address ระบุ Email- กดปุ่ม JOIN เพื่อเข้าสู่ห้องรอสอบสัมภาษณ์- เปิดไมโครโฟนและกล้องเพื่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่- แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจนต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันตัวตนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์- ฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด- เมื่อถึงเวลา เจ้าหน้าที่ (Host) จะเป็นผู้อนุมัติให้ผู้เข้าสอบ เข้าไปยังห้องสอบเพื่อรับการสัมภาษณ์ โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ

ขั้นตอน	รายละเอียด
ขั้นตอนที่ ๓ การเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting	<ul style="list-style-type: none">- ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ได้ครั้งละ ๑ คน โดยรอการเรียกเข้าจากเจ้าหน้าที่ (Host)- เมื่อได้รับการเรียกเข้าห้องสอบแล้ว ผู้เข้าสอบจะต้องเปิดกล้องและไมโครโฟน เพื่อสนทนากับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์- เมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ให้กด Leave Meeting ออกจากโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ทันที เพื่อให้ผู้เข้าสอบลำดับถัดไปเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

(ค) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ประพฤติตนเป็นสุภาพชน ต้องอยู่เพียงลำพัง และไม่มีบุคคลอื่นรบกวน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่ต้องทราบวัน เวลา และขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์

๓. หากไม่รายงานตัวภายในวันและเวลาที่กำหนด หรือประสบข้อขัดข้องในการใช้งาน Application Line และโปรแกรม Zoom Cloud Meeting จนไม่อาจดำเนินการต่อไป หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบไม่สามารถติดต่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ได้ จะถือว่าท่านสละสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในครั้งนี้

๔. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ หรือผู้ใด บันทึกรูปภาพ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ เสียง ภาพ หรือทั้งเสียงและภาพ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดในขณะที่ทำการสอบสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลระหว่างผู้เข้าสอบสัมภาษณ์กับกรมควบคุมโรคเท่านั้น หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่ากระทำทุจริต และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

๕. ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง และคำแนะนำของคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอย่างเคร่งครัด

(ง) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ <https://ddc.moph.go.th/odpc๑/> หัวข้อ “ข่าวรับสมัครบุคลากร” และทางเว็บไซต์กรมควบคุมโรค <http://www.ddc.moph.go.th> หัวข้อ “ข่าวรับสมัครบุคลากร”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

(นางเสาวนีย์ วิบูลสันติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่